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NÊN DÙNG ÂN ĐỨC HÓA GIẢI THÙ HẬN

Cẩn dịch: Vọng Tây cư sĩ
Biên tập: Diệu Hiền cư sĩ

Đây là buổi tọa đàm tại HongKong vào ngày 15 tháng 11 năm 2001 sau sự kiện 
ngày 11 tháng 09 tại New York, Mỹ. Tham gia buổi tọa đàm gồm có:

- Lão Hòa thượng Tịnh Không (“HT”)

- Đạo trưởng Chu Tước Đình (“Đạo trưởng”)

- Biên tập viên Tín Báo HongKong: ông Văn Chước Phi, ông Hà Phú Di (“Biên 
Tập Viên”)

Sau đây là nội dung buổi tọa đàm:

Đạo trưởng: Hôm nay ông Văn Chước Phi, ông Hà Phú Di của Tín Báo đến bái 
kiến, phỏng vấn Tịnh không Pháp sư và lắng nghe Pháp sư giáo huấn.

HT: Anh vừa từ nước Mỹ trở về à?

Biên Tập Viên: Năm trước, tôi đến Trường đại học Tư Đản Phước tu nghiệp thêm 
một năm, cũng rất may là khỏang cuối tháng sáu thì tôi rời khỏi nước Mỹ, cũng là rời 
khỏi New York. Khi tôi ở New York thì ở ngay bên cạnh Trung tâm Mậu dịch Thế giới. 
Cho nên tôi rất là may mắn. Tôi cùng một người bạn, anh ấy tên Brian, đã ở đó mấy 
ngày. Tôi phải từ New York bay đến Châu Âu, cho nên nhất định phải chuyển máy bay 
ở New York, do đó tôi phải ở đó mấy ngày, cho nên Trung tâm Mậu dịch Thế giới tôi 
đều đi qua mỗi ngày. tôi đều đi tàu điện ngầm đến ngân hàng Hối Phong rút tiền. Nhưng 
rất may, tôi không có lên trên Trung tâm Mậu dịch Thế giới, bởi vì trước khi tôi rời khỏi 
nơi đó, bảo an ở đó kỳ thực rất nghiêm mật, nếu như bạn là du khách muốn đi lên đó 
mà nói, bạn phải trải qua kiểm tra rất nghiêm mật, phải xếp hàng. Tôi thấy người xếp 
hàng quá dài mà tôi thì không có thời gian, nên tôi liền nghĩ sau này có cơ hội tôi sẽ 
trở lại. Không ngờ là vừa rời khỏi ba tháng thì không còn có cơ hội đó nữa, tôi cảm 
thấy vẫn là dường như có chút duyên phận với nơi đó, đi qua cửa mà không có vào, 
cũng không đi lên. Thế nhưng cũng cảm thấy được mình rất may mắn, nếu như thêm 
vài tháng nữa đi qua, có thể là không như vậy rồi, hơn nữa may mắn chính ngay ở chỗ, 
năm trước khi tôi đến Mỹ, trạm đầu tiên cũng là New York, cũng là trước sau ngày 11- 
09. Lúc đó Chủ tịch Giang vừa đến thăm viếng Liên Hiệp Quốc, tôi liền từ Trường đại 
học Tư Đản Phước đến New York để lấy tin, sau đó bay đến miền tây, cho nên có thể 
nói tôi đến và rời khỏi đều đi qua New York. Do đó, tôi cảm thấy rất là đáng tiếc khi 
nhìn thấy New York nhận chịu hành động có tính phá hoại lớn đến như vậy.

Người bạn Brian của tôi đến bây giờ vẫn chưa được đi vào đó, vì toàn bộ khu vực 
đều phong tỏa. Anh ấy cũng rất là may mắn vì đã tránh qua được cái tai nạn này. Nơi 



2

anh làm việc chính ngay đối diện với Trung tâm Mậu dịch Thế giới, vì vậy anh chính 
mắt nhìn thấy tai nạn này. Cho nên tôi cảm thấy đối với tôi mà nói là rất thiết thực, đã 
có bạn bè ở nơi đó, chính mình cũng đã từng ở qua nơi đó, cho nên khi sự việc này xảy 
ra, tôi tự hỏi vì sao mà thù hận có thể đạt đến mức độ này? Ngay sinh mạng của chính 
mình cũng không cần, phải làm như vậy để tàn hại thị dân khác. Tôi không nghĩ ra được 
cái vấn đề này, vì vậy muốn lắng nghe cách nhìn của Pháp sư ngài.

HT: Nho, Thích, Đạo đều nói đến nhân quả. Con người ở thế gian không nên kết 
oán thù đối với tất cả chúng sanh, do oán thù báo thù, oan oan tương báo, vĩnh viễn 
không có ngày dứt, đây là việc rất đau khổ đáng sợ. Bạn xem, ở Trung Quốc chúng ta 
những sự việc này, những việc báo ứng này quá nhiều. Đầu nhà Minh, Phương Hiếu 
Nho chính là một thí dụ rất rõ ràng, việc này trong lịch sử có ghi chép. Khi tằng tổ của 
Phương Hiếu Nho chết, tổ phụ của ông chôn phụ thân của ông ấy, mấy ngày trước khi 
chôn ông thấy một giấc mộng, mộng thấy một cụ già mặc áo đỏ, cầu xin với ông. Cụ 
già nói: dưới cái huyệt mộ kia, gia tộc của cụ ấy đều ở dưới đó, cả nhà của ông có hơn 
900 người, hy vọng ông có thể chậm thời gian an táng lại vài ngày để họ dọn nhà đi. 
Hình như đã mộng thấy hai ba lần, nhưng tằng tổ phụ của ông không hề để tâm, không 
hề cho đó là một chuyện cần lưu ý. Thế là khi đào cái huyệt này, dưới huyệt đều là rắn, 
quả thực là có hơn ngàn con rắn nhỏ, thế là những con rắn này bị họ đào lên, bị phá 
họai, số chết rất nhiều. Cho nên về sau, những con rắn đó đầu thai vào trong nhà của 
ông, làm con cháu của ông, chính là Phương Hiếu Nho. Chẳng phải Phương Hiếu Nho 
đắc tội với Minh Thành Tổ sao? Vì đắc tội với Minh Thành Tổ nên Minh Thành Tổ nói 
sẽ tru di chín tộc của ông, ông nói, tru di chín tộc cũng không hề gì, mười tộc cũng 
chẳng có sao. Sau cùng ngay đến thầy giáo của ông cũng bị giết chết, oan oan tương 
báo, vì sao ông phải có cách làm như vậy chứ? Làm cho cả gia tộc đều bị tiêu diệt, chỉ 
vì một việc nhỏ xíu như vậy thôi. Thực tế mà nói, thật không đáng phải làm như vậy. 
Nhưng vì sao họ phải làm vậy, là vì đến để báo thù. Những việc như vầy, xưa nay trong 
và ngoài nước đều có rất nhiều.

Hiện tại mọi người nói tin tưởng khoa học, mê tín khoa học, còn đối với những 
việc quỷ thần này thì luôn cho nó là mê tín. Hy vọng khoa học phát triển hơn nữa, một 
ngày nào đó đem cái mê tín này khai mở ra, mọi người mới biết được căn gốc là do đâu. 
Tại vì sao những người này bằng lòng hy sinh chính sinh mạng mình? Bạn thấy Phương 
Hiếu Nho, thậm chí ngay đến sinh mạng của cả nhà cũng không màng đến, vì do ông 
đến để báo oán. Quang Minh giảng đường ở Lam Đường Đạo của lão hòa thượng Thọ 
Dã, đó là một đạo tràng nhỏ, ngày trước tôi ở nơi đó giảng kinh hết hai tháng. Trên điện 
đường đó có một câu đối, câu đối này rất có ý nghĩa, trên câu đối đó viết là: “vợ chồng 
là duyên, có thiện duyên, có ác duyên, tương báo lẫn nhau”; câu đối kia là: “con cái là 
nợ, có đòi nợ, có trả nợ, không nợ không đến”. Cho nên Đại sư Ấn Quang, xuất hiện 
vào đầu dân quốc cuối nhà Thanh, đặc biệt đề xướng giáo dục nhân quả. Lúc đó tôi 
cũng không hiểu, còn cảm thấy rất là kỳ lạ, ông là một đại đức trong nhà Phật, nhất đại 
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tổ sư của Tịnh Độ Tông, vì sao lại không cực lực đề xướng Phật pháp, mà đi đề xướng 
nhân quả. Về sau dần dần tôi mới giác ngộ ra, đối với thế giới ngày nay muốn cứu vãn 
lòng người, Phật pháp tuy là tốt, Nho tốt, Đạo tốt, nhưng không đến kịp, không còn cứu 
kịp. Cho nên đại sư ở ngay trong một đời đặc biệt cực lực đề xướng Liễu Phàm Tứ 
Huấn, Thái Thượng Cảm ứng Thiên (Thái Thượng Cảm ứng Thiên là của Đạo gia), An 
Sĩ Toàn Thư. Cả đời ngài cực lực đề xướng ba thứ này. Ba thứ này là giống nhau, là 
đều nói về nhân qủa báo ứng.

Liễu Phàm Tứ Huấn dạy cho bạn chân thật thể hội được đạo lý của nhân quả, đó 
là chân tướng sự thật của nhân quả. Cảm ứng Thiên giúp cho bạn đoạn ác tu thiện, quay 
đầu là bờ. An Sĩ Toàn Thư là đặc biệt khuyên người phải giữ giới sát, phải giữ giới dâm, 
vì dâm và sát là đầu mối của vạn ác. Kết cái oán thù đó là đời đời kiếp kiếp cũng không 
thể hóa giải được. Thiên sau cùng là khuyên người niệm Phật vãng sanh Tịnh Độ. Cho 
nên cách làm này của Đại sư Ấn Quang càng nghĩ càng thấy có đạo lý, nhất là ở trong 
xã hội hiện tại này, lọai giáo dục này cần phải mở rộng ra toàn thế giới. Con người nhất 
định phải hiểu. Hiện tại mọi người đều thường hay nói, khoa học phát triển, giao thông 
thuận tiện, thế giới đã biến thành cái thôn địa cầu. Thôn địa cầu thì quan hệ đời sống 
của chúng ta sẽ rất là mật thiết, cho nên suy nghĩ vấn đề, khởi tâm động niệm, phải nên 
lấy lợi ích của toàn nhân loại trên thế giới làm tiêu chuẩn, như vậy vấn đề mới có thể 
được hóa giải. Nếu như nói là bất cứ một vấn đề nào, khởi tâm động niệm chỉ nghĩ đến 
lợi ích của ta, chỉ nghĩ đến có lợi ích đối với quốc gia của ta hay không? Quốc gia của 
ta có lợi ích thì quốc gia khác không có lợi ích, việc này ngay trong đó không thể không 
phát sanh xung đột, nhất là một số quan niệm của phương tây. Quan niệm của Phương 
Tây thât sự không giống với phương đông, người phương tây mỗi câu mỗi lời đều nói 
đến cạnh tranh. Việc cạnh tranh này thật đáng sợ, cạnh tranh nâng lên một cấp thì đấu 
tranh, đấu tranh nâng lên một cấp nữa thì là chiến tranh, chiến tranh lại nâng thêm một 
cấp nữa thì đó chính là ngày tàn thế giới mà trong các tôn giáo nước ngoài đã nói. Cho 
nên đây là con đường chết, đây không phải là con đường sống.

Người Trung Quốc gọi là Ngũ Luân, Bát Đức. Ngũ Luân, Bát Đức là thiên đạo, là 
đạo của tự nhiên. Cái gì gọi là đạo vậy? Đạo chính là một loại trật tự của tự nhiên, phép 
tắc của tự nhiên, con người chúng ta có thể tùy thuận tự nhiên thì khỏe mạnh thôi. Cho 
nên bạn xem việc ăn uống, việc này người Trung Quốc hiểu được, mùa đông thì ăn mát 
(tùy thuận tự nhiên mà), mùa đông thì lạnh là mát mà, cải trắng, củ cải đều có tính mát; 
mùa hạ thì ăn thứ có tính nhiệt. Tùy thuận tự nhiên thì thân thể của bạn liền khỏe mạnh, 
nếu như bạn trái ngược nó, bạn mùa đông thì ăn nóng, mùa hạ thì ăn lạnh, thì bạn làm 
sao mà không bị bệnh chứ. Bệnh của họ từ đâu mà ra họ không hề biết, họ không tìm 
ra được nguyên nhân. Ở nông thôn Trung Quốc bạn nói họ bần cùng nghèo khổ, bất cứ 
dinh dưỡng gì họ cũng đều không hiểu, nhưng họ sống đến 80 - 90 tuổi, người khỏe 
mạnh rất nhiều. Đây là do nguyên nhân gì vậy? Bạn nói nước ngoài là quốc gia đã phát 
triển, rất là giàu có, nhưng 50 – 60 tuổi thì họ đã rất già nua, thể lực đã không còn khỏe 
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nữa, họ không biết được nguyên nhân là do đâu, họ không hiểu được tùy thuận tự nhiên. 
Cho nên người Trung Quốc giảng luân thường, luân thường chính là pháp tắc tự nhiên, 
qui luật của tự nhiên, trật tự của tự nhiên. “Phu phụ, phụ tử, huynh đệ, quân thân, bạn 
bè”, đó là trật tự của tự nhiên, không phải do một người nào phát minh ra. Nếu cho rằng 
đây là những điều của Khổng tử đặt ra là sai lầm. Cả đời Khổng lão phu tử chính mình 
nói được rất hay: “thuật nhi bất tác”, ông không hề sáng tạo, ông đều là nói ra thứ mà 
đại đức xưa nói, chính mình không hề sáng tạo.

Tùy thuận tự nhiên là có đắc ở tâm, đắc chính là được, tùy thuận tự nhiên chính là 
hành đạo, hành đạo có đắc ở tâm thì khai trí tuệ. Bạn đối với đạo lý của vũ trụ nhân sinh 
thông suốt tường tận, đó là có đắc ở tâm. Có đắc ở thân thì thân khỏe mạnh. Cho nên 
mục đích chân thật của y học Trung Quốc là nói đến sống lâu, không phải trị bệnh mà 
chú trọng sống lâu, thứ hai là nói đến ngăn ngừa bệnh tật, việc thứ ba mới là trị bệnh. 
Họ nói bạn có bệnh rồi thì làm thế nào mà trị cho bạn. Cho nên mục đích chân thật 
chính là sống lâu không bệnh. Việc này người ngoại quốc làm gì hiểu được. Đó chính 
là tùy thuận tự nhiên, tùy thuận đại đạo, có đắc ở thân, thân tâm đều có đắc, cho nên thế 
giới là một nhà, nhà Phật giảng hư không pháp giới, việc này người thông thường rất 
khó tưởng tượng ra được. Hiện tại nhà Phật gọi là mười pháp giới, còn khoa học gia gọi 
là không gian, xác thực là do rất nhiều duy thứ khác nhau tạo thành, trên lý luận mà nói, 
là vô hạn độ. Chúng ta gọi là ba độ không gian, bốn độ không gian, năm độ không gian, 
nhưng trên lý luận gọi là vô hạn độ, còn trên thực tế hiện tại nhà khoa học đã chứng 
minh. Lúc trước lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ nói với tôi, đích thực chứng minh được có 
11 độ không gian khác nhau đang tồn tại, thế nhưng hiện tại không biết làm thế nào đột 
phá. Nếu như đột phá được, thì giới hạn của tầm mắt chúng ta được mở ra. Thí dụ bạn 
nói, thiên địa quỷ thần, báo ứng lẫn nhau, vậy thì liền biến thành hiện tiền rồi, chướng 
ngại đó sẽ không còn nữa, đột phá được thời gian, qúa khứ, hiện tại, vị lai, thì vấn đề 
này giải quyết rồi, bạn có thể quay về qúa khứ, bạn có thể xem thấy vị lai. Đột phá 
không gian, thì thiên đạo, quỷ đạo, địa ngục đạo bạn đều có thể xem thấy, đều có thể 
tiếp xúc được, tầm nhìn đó liền được mở rộng ra. Phật pháp gọi đây là mười pháp giới.

Bên ngoài mười pháp giới còn có pháp giới nhất chân. Phật nói được rất tường tận, 
Phật biết được những không gian duy thứ không giống nhau này từ nguyên nhân nào. 
Đây là từ vọng tưởng, phân biệt, chấp trước mà biến hiện ra. Khoa học gia tuy là phát 
hiện ra các tầng không gian này xác thực đang tồn tại, nhưng không biết được do đâu 
mà ra. Cho nên nhà Phật dùng phương pháp gì để đột phá vậy? Dùng thiền định. Thiền 
định chính là đem vọng tưởng, phân biệt, chấp trước buông bỏ. Công phu thiền định 
của bạn sâu thì mặt đột phá của bạn rộng, thứ bạn nhìn thấy sẽ nhiều. Công phu thiền 
định có cạn sâu không đồng. Phát hiện sự thật về sáu cõi này là Ấn Độ giáo, vào thời 
bấy giờ gọi là Bà La Môn giáo. Bà La Môn giáo hiện tại trên thế giới chúng ta công 
khai thừa nhận họ có 8500 năm lịch sử, chính họ nói có hơn mười ngàn năm lịch sử, 
nhưng phần đông chúng ta thừa nhận họ có 8500 năm lịch sử. Phật giáo mới có 3000 
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năm, người ngoại quốc thừa nhận Phật giáo có hơn 2500 năm, ghi chép của người Trung 
Quốc chúng ta là ba ngàn không trăm hai mươi mấy năm. Cho nên ở trong các tôn giáo 
trên tòan thế giới thì tôn giáo cổ xưa nhất hiện tại chúng ta gọi là Ấn Độ giáo, thời trước 
thì gọi là Bà La Môn giáo. Bà La Môn giáo nói đến sáu cõi luân hồi trước tiên, họ tu 
thiền định, chúng ta tin tưởng họ có công phu thiền định tương đối nên họ nhìn thấy sáu 
cõi này, các tầng thứ này chúng ta gọi là không gian duy thứ không đồng nhau, họ đã 
đột phá được, họ đã thấy được. Tuy là thấy được nhưng họ không thể giải quyết, họ 
không biết phải làm sao để hình thành, cũng không biết làm thế nào để giải quyết.

Khi Thích Ca Mâu Ni Phật xuất thế, đem quá trình hình thành của việc này nói với 
mọi người, cách giải quyết như thế nào cũng nói với mọi người. Cho nên Phật dạy học 
trò phải mở rộng tâm lượng, không nên vì chính mình mà nghĩ, khởi tâm động niệm 
đều phải nghĩ đến hạnh phúc của tất cả chúng sanh, mọi người đều có thể mở rộng tâm 
lượng của mình, không nên vì lợi ích cá nhân của chính ta, cũng không nên vì lợi ích 
một cái quốc gia này của ta, khi ta vừa nghĩ là nghĩ ngay đến lợi ích của mọi người tòan 
thế giới, vậy thì thế giới này liền hòa bình thôi, cái oan kết này không thể hóa giải hay 
sao? Còn cái gì để mà tranh luận nữa? Cho nên người giàu có là do họ đời trước tu 
phước báo lớn, có phước thì phải nên nhường để cho tất cả chúng sanh cùng hưởng, thì 
phước báo đó là thật. Vậy thì sẽ tự tại an vui, nếu chân thật là một người nhân từ thì 
không thể nhẫn tâm thấy người khác trải qua đời sống bần cùng, đời sống đáng thương. 
Nếu như nước Mỹ có thể hiểu được những văn hóa tinh túy này của Trung Quốc, tâm 
lượng của họ mở rộng, họ có thể cứu giúp tòan thế giới, họ sẽ là ân nhân của tòan thế 
giới. Phước báo này sẽ rất lớn. Nếu như nói là mọi sự việc gì cũng đều phải phù hợp 
với lợi ích của bản thân nước Mỹ, không màng đến lợi ích của nhân dân quốc gia khác, 
thì cái oán hận đối địch này sẽ không thể nào hóa giải.

Ngạn ngữ Trung Quốc chúng ta thường nói: “một nhà no ấm ngàn nhà oán”. Đây 
là sự thật từ xưa đến nay. Chúng ta cùng ở khu vực này, nhà của bạn đặc biệt có tiền, 
trải qua ngày tháng giàu có, người khác đều nghèo khó thì người nào cũng hận bạn, mỗi 
người nhìn thấy bạn cũng không ưa. Đây nhất định là đạo lý. Nếu như bạn là người giàu 
có, thường hay bố thí cho mọi người, thường hay lo lắng cho mọi người, thì mọi người 
sẽ tôn kính đối với bạn. Vì sao vậy? Vì bạn giàu có chúng tôi được hưởng nhờ, chúng 
tôi hy vọng bạn càng giàu có hơn, chúng tôi được nhờ thêm chút nữa. Lúc trước thầy 
giáo chúng ta dạy chúng ta là dùng việc này để làm thí dụ, người đó giàu có mà không 
có lòng nhân, những người bên cạnh trong thôn của ông thấy nhà của ông bị hỏa họan, 
họ đều đứng đó vỗ tay, cháy rất tốt, cháy rất tốt vì giàu mà bất nhân, không phải vậy 
sao? Nếu như tài sản bạn bị những cường đạo hoặc trộm lấy đi, họ sẽ đứng đó nói việc 
này rất hay, tuyệt đối không giúp đỡ bạn. Nếu như bạn thường hay giúp đỡ mọi người, 
thường hay cứu giúp mọi người, thì trong nhà bạn có bất cứ tai nạn gì họ đều đến giúp 
đỡ bạn. Đạo lý là như vậy mà. Từ một gia đình chúng ta có thể nghĩ đến một quốc gia. 
Cho nên nước Mỹ đối với việc này phải chính mình bình lặng phản tỉnh, vì sao phần tử 
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khủng bố đối với ta mà không đối với người khác? nguyên nhân rốt cuộc do đâu? oán 
hận này do đâu mà kết thành? Phải trừ bỏ đi nguyên nhân này mới là biện pháp thiết 
thực giải quyết phần tử khủng bố, không nên dùng báo thù, bạn báo thù qua họ cũng sẽ 
báo thù lại, vĩnh viễn không có biện pháp giải quyết. Hay nói cách khác, các bạn mãi 
mãi sẽ không thể trải qua được đời sống an định.

Bạn thử nghĩ xem, nước Mỹ phát triển vũ khí hạt nhân, khoa học kỹ thuật cao này 
là đệ nhất ở thế giới, nhưng cái thứ này có thể duy trì bá quyền thế giới của nước Mỹ 
hay sao? Tôi xem thấy một tin tức nhỏ trên báo chí khi tôi ở Anh, người ta chỉ cần dùng 
tem bưu điện mấy xu thì liền có thể làm cho cả nước gần như kinh hòang bất an. Vậy 
là bạn đã bị đánh bại rồi, bạn có nhiều Cảng Hàng không, hạm phi đạn để đi đánh người 
ta, nhưng không thể đánh bại được người ta, người ta chỉ cần tốn vài xu mua tem gởi 
vài bức thư thì có thể đánh bại bạn rồi. Cho nên chiến tranh hiện tại không phải như 
trước đây mà đã đổi sang một hình thức khác, kẻ địch ở đâu? không biết được, tìm 
không ra, đây mới thật là khủng bố. Cho nên chúng ta nhất định phải biết nguyên nhân 
ở chỗ nào. Quốc gia nghèo thiếu, quốc gia khổ nạn thì chúng ta phải giúp đỡ họ. Trong 
việc giúp đỡ thì quan trọng nhất là giáo dục, họ không có ăn, bạn giúp cho họ một chút 
cái ăn, không có quần áo mặc, bạn tặng cho họ một ít quần áo mặc, chỉ là cứu cấp nhất 
thời, không phải là kế sách lâu dài. Kế sách lâu dài là phải dạy họ, dạy họ khai trí tuệ, 
dạy họ có năng lực tồn tại, dạy họ kỹ thuật. Trung Quốc từ xưa đến nay có một câu danh 
ngôn là “dân lấy ăn làm chủ”, nhân dân chỉ cần có thể ăn được no, mặc được ấm, thì ai 
mà tạo phản chứ? Là chuyện không thể vì nhân dân đều bằng lòng trải qua ngày tháng 
an ổn. Thực tế là họ ăn không no, mặc không ấm, bức quá không còn cách nào đành tạo 
phản. Thế nên chúng ta không những phải chăm sóc đời sống của họ, mà then chốt nhất 
là chăm sóc giáo dục cho họ.

Cho nên tôi thường hay nói, một quốc gia xã hội thì vấn đề căn bản nhất chính là 
ở giáo dục. Chúng ta xem thấy từ xưa đến nay, từ trong nước đến nước ngoài, mỗi một 
quốc gia dân tộc, đại thánh đại hiền của họ, người nhất đẳng thông minh của họ làm cái 
gì? Đều là làm giáo dục, không phải họ đi làm quốc vương, không đi làm quan lớn, 
không phải đi làm đại điền chủ, làm kinh doanh lớn, họ không làm những thứ này, các 
Ngài đều đi làm giáo dục. Tất cả tôn giáo đều là giáo dục, bạn tỉ mỉ mà xem, tôn giáo 
trên toàn thế giới đều là giáo dục, hơn nữa còn là giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa 
theo cách gọi hiện tại của chúng ta. Đối tượng mà họ giáo học không phân biệt quốc 
tịch, cho dù bạn là người ở một quốc gia nào đến học thì tôi đều dạy bạn, không phân 
biệt chủng tộc, không phân biệt tôn giáo, đây chính là ngày nay chúng ta gọi là “giáo 
dục đa nguyên văn hóa”. Khổng Lão Phu Tử là làm việc này, Thích Ca Mâu Ni Phật 
cũng là làm việc này. Cho nên khi có rất nhiều người hỏi tôi Phật giáo rốt cuộc là gì? 
Tôi đều trả lời Phật giáo là giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa. Thích Ca Mâu Ni Phật 
là người thế nào? Là người làm nghĩa vụ giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa. Cả đời 
Ngài làm việc nghĩa, rất phấn chấn mà dạy học, dạy hết 49 năm, không hề nghỉ hè, 
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không hề nghỉ ngơi, một ngày lên lớp 8 giờ đồng hồ (giảng kinh nói pháp chính là lên 
lớp). Đó là kính nghiệp, là làm ra tấm gương cho chúng ta. Bạn từ nơi một nghề nghiệp 
nào, chọn công việc gì thì bạn phải kính nghiệp, bạn phải làm công việc này cho được 
tận thiện tận mỹ, bạn phải tận tâm tận lực mà làm.

Nội dung của Thích Ca Mâu Ni Phật dạy là gì vậy? Tổng kết lại mà nói, là dạy 
chúng ta ba việc:

- Thứ nhất là dạy chúng ta quan hệ giữa người và người;

- Thứ hai là dạy chúng ta quan hệ con người với hoàn cảnh tự nhiên, giữa người 
và người đã xử tốt rồi, đấu tranh chiến tranh không còn, nhân họa không còn, người với 
hoàn cảnh tự nhiên xử tốt luôn, thì thiên tai không có, thiên tai nhân họa là do con người 
làm;

- Thứ ba là quan hệ con người với thiên địa quỷ thần, nếu dùng lời hiện tại mà nói, 
quan hệ con người với sinh vật ở không gian duy thứ khác nhau.

Chỉ cần làm cho tốt ba mối quan hệ này thì thiên hạ thái bình, xã hội an định, nhân 
dân hạnh phúc. Thực tiễn phải nên làm thế nào vậy? Phải thực hiện bốn loại giáo dục. 
Trung Quốc thời xưa xem trọng 4 loại giáo dục:

- Thứ nhất là giáo dục gia đình, cha mẹ phải làm gương tốt cho con cái. Nhà Nho 
Trung Quốc nói rất hay, lúc nào thì dạy trẻ nhỏ vậy? Khi mang thai, là thai giáo, bạn 
không nên xem thường việc làm này, khi mẫu thân mang thai, khởi tâm động niệm sẽ 
ảnh hưởng đến thai nhi, ảnh hưởng đến đứa bé đó. Cho nên đang lúc mang thai, tâm 
niệm của mẫu thân nên nghĩ thiện không nên nghĩ ác, nói thiện không nói ác, làm thiện 
không làm ác, thì đứa bé đó mới chân thật trồng được thiện căn. Điều này rất có đạo lý, 
không phải là mê tín, không phải không phù hợp với khoa học. Đứa nhỏ vừa ra đời, mắt 
của nó vừa mở ra, cha mẹ chính là mô phạm cho chúng. Cho nên phàm hễ những việc 
bất thiện, tuyệt đối không để trẻ nhỏ xem thấy, để trẻ nhỏ xem thấy thì bạn phải biểu 
diễn cái thiện, phải rất chăm chỉ nỗ lực mà làm, làm cho đứa bé xem, đó chính là giáo 
dục nó, để nó hiểu được luân lý, biết được yêu người. Người trong nhà yêu nó, nó cũng 
yêu người, tương lai khi phát triển ra, nó liền có thể yêu tất cả chúng sanh, yêu tất cả 
nhân dân. Cho nên giáo dục của thánh hiền, tôi quy kết thành một chữ, chính là giáo 
dục “Ái”.

Tôi vào nguyên đán đầu năm nay đã tặng một chữ Ái cho toàn thế giới. Chúng tôi 
đã in khoảng mấy vạn tấm, cũng đã tặng cho tổng thống Bush nước Mỹ một tấm. Cho 
nên ngày nay chúng ta phải đề xướng, toàn thế giới phải tôn trọng lẫn nhau, kính yêu 
lẫn nhau, tin tưởng lẫn nhau, họp tác lẫn nhau, như vậy mới có thể giải quyết vấn đề, 
mới có thể đem tai nạn của thế kỷ 21 hóa giải được.

- Thứ hai là giáo dục học đường;
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- Thứ ba là giáo dục xã hội;

- Thứ tư là giáo dục tôn giáo.

Làm tốt được bốn loại giáo dục này thì thiên hạ thái bình. Thuở trước Hoàng đế 
nói “Thùy cũng nhi trị”. Bạn xem trong lễ ký, học ký, giáo dục triết học của Trung Quốc 
chúng ta có một câu rất quan trọng là “kiến quốc quân dân, giáo học vi tiên”. Bạn xây 
dựng một quốc gia, xây dựng một chính quyền, bạn lãnh đạo lão bá tánh cả nước, thì 
cái gì là quan trọng? Chính là giáo dục, không phải vũ lực, không phải cảnh sát, không 
phải pháp luật, giáo dục là quan trọng nhất. Giáo dục điều gì vậy? là Giáo huấn của bậc 
thánh hiền. Như tôi vừa rồi đã nói, giáo huấn của các Ngài không phải là học thuyết của 
chính các Ngài đưa ra, mà là các Ngài thuận với thiên đạo, thuận với tự nhiên. Thuận 
với tự nhiên thì rất khỏe mạnh, trái với tự nhiên nhất định phải chịu tai nạn. Cho nên 
đạo của thánh hiền không phải là cá nhân họ tự đặt ra.

Chúng ta học với Khổng Tử, nhưng có rất nhiều người nói, anh đã bị Khổng lão 
xỏ mũi kéo đi rồi. Quan điểm này là sai lầm. Khổng Tử chính mình nói rất rõ ràng, cả 
đời ngài không sáng tạo, không phát minh, ngài là “thuật nhi bất tác”, những điều Ngài 
nói đều là của cổ thánh tiên hiền truyền lại. Thích Ca Mâu Ni Phật cả đời tuy là giảng 
kinh hơn ba trăm hội, nói pháp 49 năm, nhưng Ngài nói Ngài chưa từng nói câu nào, 
chưa từng nói một chữ, nếu ai nói ngài nói pháp là phỉ báng ngài. Chúng ta ở trong chú 
giải đề kinh của Kinh Hoa Nghiêm, xem được chú giải của Đại Sư Thanh Lương, Ngài 
Thanh Lương vì chúng ta nói ra vì sao Thích Ca Mâu Ni Phật nói Ngài không có nói 
một câu nào? Vì những gì Ngài nói là cổ Phật đã nói, cũng là giống như Khổng Lão phu 
tử thuật mà không tác, Thích Ca Mâu Ni Phật không có sáng tạo, đều là người xưa 
truyền lại, đời đời truyền lại. Người hiện tại ngay trong quan niệm là nhất định phải 
chính mình phát minh, chính mình sáng tạo mới đáng kiêu ngạo. Cái kiêu ngạo này 
chính là phiền não. Phật dạy chúng ta về Tham, Sân, Si, Mạn. Mạn chính là ngạo mạn, 
đó là phiền não cần phải đọan dứt. Hiện tại khi vừa mở miệng, việc nhỏ xíu cũng đáng 
để kiêu ngạo, kiêu mạn liền khởi lên thì làm sao được chứ?

Cho nên thánh nhân dạy chúng ta là Liêm, Hư, Cung, Kính. Mọi nơi mọi lúc đều 
phải nhẫn nhịn. Đây là tùy thuận Thiên đạo, tùy thuận tự nhiên, quyết định không có 
tranh trước lo sau, nơi nơi đều nhường nhịn. Ngày nay trên thế giới này, mọi người đều 
là cạnh tranh rất là dữ dội. Mỗi một người nhường một bước thì chẳng phải thiên hạ này 
thái bình rồi sao? Mỗi một người đều muốn tiến một bước, vậy thì phải máu đổ đầu rơi. 
Chân thật là lọan thế cùng thạnh thế ở khỏang một niệm. Thế giới biến thành như thế 
này, chúng ta xem thấy rất khó chịu, rất đau lòng. Nguyên nhân chính là do đâu vậy? 
Là do chúng ta đã quên mất đi giáo dục, chúng ta đã bỏ mất đi giáo huấn của tổ tông, 
đặc biệt là người Trung Quốc. Giáo hóa của tổ tông Trung Quốc có thể kéo dài đến 
5000 năm sau, thì kinh nghiệm họ tích lũy được là kho báu của nhân lọai, đó không chỉ 
là kho báu của riêng đất nước chúng ta mà là của cả nhân loại. Họ thật là thông minh, 
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họ phát minh ra chữ viết, thể ngôn văn. Thể ngôn văn là gì vậy, là công cụ trí tuệ truyền 
trao kinh nghiệm. Người xưa biết ngôn ngữ sẽ thay đổi, tùy theo thời đại mà thay đổi. 
Người phương tây, ngôn ngữ và văn tự của họ thống nhất, cho nên thư tịch cổ của 
phương tây ngày nay không có người hiểu. Ngôn ngữ đã thay đổi rồi, xem không hiểu 
nổi. Các nhà khảo cổ cũng chẳng có cách gì hiểu hết được. Tổ tông người Trung Quốc 
xưa thông minh thật, thật biết quan tâm đến thế hệ sau, họ đã phân ngôn ngữ và chữ viết 
thành hai phần, cho dù bạn thay đổi ngôn ngữ thế nào nhưng chữ viết không thay đổi, 
chữ viết vĩnh viễn không đổi.

Cho nên ngày nay bạn có thể đọc văn ngôn văn, Khổng Lão Phu Tử người của 
2000 năm trước, bạn thấy những văn tự này của ngài truyền lại đến ngày nay vẫn giống 
như thông tin mặt đối mặt với nhau vậy, không bị hiểu sai ý nghĩa. Điều này thật quá 
tuyệt. Đây là trí tuệ thông minh tuyệt đỉnh mà cả thế giới không thể tìm có được. Văn 
ngôn văn là công cụ. Bạn nắm được công cụ này thì kinh nghiệm, trí tuệ của con người 
mấy nghìn năm, bạn đều hấp thu được cả. Nếu bạn học thêm cái hiện đại nữa, thì thật 
là như Phật nói là ngang tận 10 phương, suốt cùng ba cõi, bạn thành tựu được học vấn 
viên mãn. Cho nên khi chúng ta nói đến giáo dục, không thể không nói đến giáo dục 
của người xưa, nếu như bỏ đi con đường đó để mở ra con đường mới là rất khó. Thí dụ 
nói, chúng ta từ HongKong đến Quảng Châu, hiện tại đã mở ra một con đường cao tốc, 
bạn đi con đường này thì chỉ ba giờ là đến, tôi không đi con đường này, tôi muốn mở 
riêng một con đường mới thì chí ít cũng phải tốn thời gian ba năm, có đúng không? Bạn 
đi con đường của người xưa chẳng phải thuận tiện lắm sao? Bạn không đi con đường 
của người xưa, bạn đi mở một con đường mới, con đường mới của bạn chưa chắc tốt 
hơn con đường này. Bạn chỉ cần thông hiểu, chỉ cần vâng giữ những đạo lý của các 
Ngài thì nhất định thế giới hòa bình, thế giới đại đồng, nhất định xã hội sẽ an định, nhân 
dân hạnh phúc. Bởi vì khởi tâm động niệm của họ không vì một người một nhà mà lo 
nghĩ, mà họ đều vì thiên hạ quốc gia mà lo nghĩ (thời xưa Trung Quốc gọi là thiên hạ, 
ngày nay gọi là thế giới), họ không vì hiện tại mà lo nghĩ mà họ vì thế hệ sau mà lo 
nghĩ, họ nghĩ rất xa. Đây chính là nói, người có cái nhìn xa.

Trung Quốc không phải không có khoa học kỹ thuật. Chúng ta xem trong lịch sử 
thấy thời đại Vương Mãng, người Trung Quốc đã học phi hành, dù lượn. Gia Cát Lượng 
phát minh ra Trâu cây ngựa gỗ, cơ khí hóa vận chuyển. Vì sao sau khi họ chết đi thì 
những kỹ thuật này cũng mất, không phát triển nữa? Vì họ biết được, nếu như phát triển 
ra lọai kỹ thuật này rơi vào tay người có dã tâm, không có đức hạnh thì có thể dẫn đến 
tai nạn cho thế giới. Nếu những nhà khoa học gia của phương tây có học qua giáo dục 
của Trung Quốc thì họ cũng sẽ không đem những thứ này ra. Ai Nhân Tư Đản biết được 
nguyên lý của đạn nguyên tử, nhưng ông nhất định không nói ra, ông bảo mật nó, ông 
cũng không tiết lộ thiên cơ. Đây chính là điểm khác nhau trên tư tưởng của người đông 
phương với người tây phương. Giáo dục của người đông phương và người tây phương 
cũng khác nhau. Người Trung Quốc có trách nhiệm đối với lịch sử, gánh vác trách 
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nhiệm đối với tất cả chúng sanh; người phương tây thì hoàn tòan công lợi, họ chỉ cần 
chính họ, không cần nghĩ đến cho nhiều như vậy. Không phải người Trung Quốc không 
thông minh.

Thông minh tài trí của người Trung Quốc, hiện tại người ngoại quốc bội phục. 
Năm 1983 tôi đến New York, khi ở New York giảng kinh, cư sĩ Thẩm Gia Trinh mời 
tôi dùng cơm. Khi một nhóm cùng ngồi dùng cơm, có mấy người bạn Mỹ nói với tôi, 
họ nói hiện tại cách nhìn của người Âu Mỹ đối với người Trung Quốc không giống như 
trước đây, toàn thế giới nếu như từng người từng người mà so sánh thì họ thừa nhận 
người Trung Quốc thứ nhất, thông minh trí tuệ tài năng của người Trung Quốc họ đều 
rất bội phục, là thứ nhất; còn nếu hai người so với hai người thì người Do Thái thứ nhất; 
ba người so với ba người thì người Nhật Bản thứ nhất. Sau cùng họ rất vui đùa mà nói, 
người Trung Quốc của các vị tại sao không đòan kết vậy? Ngay lúc đó tôi cười trả lời 
họ một câu, tôi nói, Thượng Đế an bài. Họ đều ngẩn người ra, không hiểu vì sao mà 
Thượng Đế an bài, bởi vì họ đều là tín đồ Cơ Đốc giáo. Tôi nói, nếu như người Trung 
Quốc đòan kết lại thì các người còn có cơm ăn sao? Mọi người đều cười rộ lên. Đúng 
vậy!

Người Trung Quốc thông minh, họ đã biết được, đã phát hiện ra, nhưng họ xem 
thường người, cho là người Trung Quốc không đòan kết. Đây tuy là lời nói cười đùa 
nhưng cũng có sự nhắc nhở đối với chúng ta, người Trung Quốc phải đòan kết lại, sẽ 
không hại người ngoại quốc mà chỉ có thể cứu thế giới, không phải hại thế giới… Trên 
thực tế Trung Quốc giàu mạnh mới chân thật bảo đảm hòa bình an ninh của toàn thế 
giới. Bạn xem trong lịch sử có ghi chép rất rõ ràng, những quốc gia lân cận Trung Quốc 
ngày xưa đều triều cống cho Trung Quốc (triều cống thời đó chính là hiện tại trên mặt 
ngọai giao tặng lễ, lễ vật), nhưng hồi báo của Trung Quốc vượt hơn của họ rất nhiều. 
Người Trung Quốc tuyệt đối không chiếm tiện nghi của người khác, đó là gì? Là lễ 
giáo, lễ phép qua lại. người ta tặng lễ cho ta, thì ta nhất định phải tặng nhiều hơn một 
chút cho họ, đây là hậu đạo, Không được tặng lại ít hơn họ, ít hơn họ là có lỗi với họ. 
Đây đều là giáo dục của thánh hiền, từ nhỏ đã dạy thành rồi. Thực tế ra mà nói, Trung 
Quốc đã có văn hóa dân tộc, có truyền thống dân tộc. Người Phương Tây thật không 
hiểu rõ, khi chân thật hiểu rõ rồi họ sẽ an tâm. Người Trung Quốc trên thế giới thực tế 
ra mà nói, là quốc dân tốt nhất, an phận giữ mình.

Cho nên ngày nay chúng ta gặp phải cái nạn này là vì gần một trăm năm nay đã 
bỏ mất đi giáo huấn của tổ tông, mù quáng học theo người nước ngoài, chịu thiệt rất 
lớn. Giáo dục cố hữu của Trung Quốc là:

- Thứ nhất là đức hạnh, giáo dục đạo đức, ngôn ngữ cũng bao gồm ở trong đức 
hạnh.
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- Kế đến mới là giáo dục kỹ năng, ngày nay chúng ta gọi là khoa học kỹ thuật, dạy 
khả năng để mưu sinh. Bạn ở trong xã hội có một nghề được khá, tương lai bạn có thể 
kiếm sống được.

- Sau cùng mới là văn học, mới là thưởng thức nghệ thuật, đó là nâng cao tinh thần 
của chính bạn, gọi là văn minh tinh thần.

Trước tiên yêu cầu đời sống an định, sau đó mới nâng cao văn minh tinh thần, Thế 
nhưng căn bản là đạo đức, không có đạo đức, xã hội này không thể an định. Cho nên 
ngày nay chủ tịch Giang Trạch Dân của Trung Quốc đề xướng lấy đức trị quốc, tôi tin 
tưởng không những được nhân dân Trung Quốc hoan nghênh, mà người trên tòan thế 
giới đều hoan nghênh, không những được người hoan nghênh, mà tổ tiên nhiều đời của 
mỗi một chủng tộc Trung Quốc đều tán thán ông. Việc này nói rõ là qủy thần đều sẽ 
ủng hộ họ. Phương hướng này là chính xác, nhất định không có sai lầm, thế nên chúng 
ta phải tận tâm tận lực phối hợp với họ. Hy vọng thực tiễn lý luận quan niệm dùng đức 
trị quốc này, xem trọng giáo dục đạo đức này sẽ khiến cho thế giới có hòa bình, thế giới 
mới có an định. Cho nên ngày nay không nên phân chia nước này với nước kia, giữa 
nước này với nước kia vẽ ra một ranh giới, đó không phải là tự nhiên mà do con người 
làm. Việc này trái với tự nhiên, vì sao vậy? Bao gồm tất cả chúng sanh, chỉ cần sống 
trên cái địa cầu này, cái khỏang đất này chính là mọi người cùng có, bạn có thể ở nơi 
đây thì tôi cũng có thể ở nơi đây, đó là tự nhiên. Con người có thể ở thì chim thú cũng 
có thể ở, cây cối hoa cỏ cũng có thể ở, đó là tự nhiên nhưng người Trung Quốc gọi đây 
là đạo hạnh. Tuy là có giới hạn nhưng không có chấp trước. Giới hạn này là vườn nhà 
của tôi, bạn đến nhà của tôi thì tôi rất hoan nghênh bạn; bạn không thể nói, anh đến nhà 
tôi thì tôi sẽ bài trừ anh, không phải vậy. Bất cứ người nào đến chỗ của tôi, tôi đều hoan 
nghênh, khi tôi đến chỗ của anh, anh cũng hoan nghênh. Tuy có giới hạn nhưng chỉ cần 
không có chấp trước, thì họ vẫn là tùy thuận tự nhiên. Giới hạn giữa nước này với nước 
khác, nếu như nói không có chấp trước thì đến một đất nước nào đó, còn phải xin thị 
thực gì đó chăng? Còn phải phiền não này, còn phải thông qua ải quan không? Bạn nói 
xem thế giới đó đẹp biết bao, đều là một quan niệm đạo đức, chân thật hiểu rõ chân 
tướng sự thật.

Chúng ta cùng sống với nhau trên địa cầu này, nhất định là phải tôn trọng lẫn nhau. 
Cho nên người Trung Quốc nói, đó là hòa bình. Hai chữ hòa bình này rất có đạo lý. Hòa 
là hòa thuận cùng ở với nhau, chỉ cần sống ở trên cái địa cầu này, cho dù bạn là người 
da trắng, người da vàng, người da đen, không chỉ là người mà ngay đến những loài cầm 
thú, chúng ta đều là hòa thuận cùng ở với nhau. Ngay đến cỏ cây hoa lá cũng phải hòa 
thuận cùng ở với nó. Hòa là hòa thuận, đó là mục tiêu, vậy nhân tố phương cách là gì? 
Là Bình đẳng. Nếu như bạn không có tâm bình đẳng thì không thể nói đến bình đẳng, 
thì làm gì có thể hòa chứ? Nếu chúng ta muốn hòa với tòan thế giới, trước tiên chính 
mình phải có tâm bình đẳng, thì đối với tất cả chúng sanh trên toàn thế giới, tự nhiên 
liền có thể hòa. Không bình đẳng thì không thể nói đến hòa. Cho nên trong hai từ này 
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của người Trung Quốc đã có nhân đã có quả, hòa là quả báo, bình là nhân, chánh nhân. 
Trên thế giới kêu gọi hòa bình, đã kêu gọi mấy ngàn năm rồi nhưng hòa bình vẫn không 
thể thực hiện là do nguyên nhân gì vậy? Là do không biết dùng tâm bình đẳng đối với 
người thì làm gì có được hòa bình chứ? Cái đạo lý này, chúng ta phải nghĩ nhiều một 
chút.

Ba năm gần đây nhất tôi ở Singapore, Singapore có bốn chủng tộc lớn khác nhau, 
có chín tôn giáo khác nhau, tôi đến nơi đó đã làm cho mọi người đòan kết lại, cùng rất 
hòa thuận với nhau, biến thành như người một nhà. Tôi dùng phương pháp gì vậy? Bình 
đẳng đối đãi. Khi tôi đến giáo đường của Đạo Tin Lành, Đạo Tin Lành không có thần 
tượng, họ cúng dường kinh điển, ở ngay giữa đại điện cúng dường Kinh Điển, họ lễ bái 
Kinh Điển. Trong Phật pháp chúng ta lễ lạy Tam Bảo: Phật, Pháp, Tăng; họ thì lạy Pháp. 
Khi tôi vào tôi cũng lạy, vì sao vậy? Bạn bè lân cận, tôi đến nhà của họ thì phải tôn kính 
tổ tông của họ, phải kính người nhà của họ, tôi không tôn kính họ thì làm sao họ tôn 
kính tôi. Cho nên có một số người cảm thấy rất kỳ lạ, họ nói, Pháp sư à! Vì sao Ngài có 
thể lạy thần của họ vậy? Tôi nói, có rất nhiều tôn giáo đều nói chánh thần chỉ có một. 
Tôi thừa nhận chánh thần chỉ có một, vị chánh thần đó có trí tuệ, có đại thần thông, có 
đại năng lực, có thể phân thân. Tất cả các tôn giáo đều chỉ có chung một thần, ở trong 
Phật giáo gọi là Phật Đà, ở trong Hồi giáo thì gọi là A La, ở trong Thiên Chúa giáo 
Thượng Đế, chỉ là một người. Vậy thì làm gì có chuyện cãi nhau phải không? Chẳng 
phải là bình lặng hay sao? Cho nên tôi xem thấy A la, tôi cũng sẽ quỳ xuống lạy. Vì sao 
vậy? Trong Phật kinh giảng nói rất hay: “đáng dùng thân gì để độ thì liền hiện ra thân 
đó, đáng dùng thân Phật để độ thì liền hiện thân Phật để độ, đáng dùng thân đồng nam 
đồng nữ để độ thì liền hiện thân đồng nam đồng nữ để độ”. Bạn mở rộng ra đi, đáng 
dùng thân A La để độ, thì không thể hiện thân A La để độ hay sao? Đáng dùng thân Cơ 
Đốc để độ, thì các Ngài không hiện thân Cơ Đốc hay sao? Cho nên trong mắt của tôi, 
Ki Tô, Giêsu, A La đều là Phật Bồ Tát hóa thân. Tôi nhìn thấy thì cung kính lễ lạy, hoàn 
tòan bình đẳng. Họ cùng ở với tôi rất tốt, nhất là tín đồ hồi giáo, tín đồ Thiên Chúa giáo 
đối với tôi rất là tốt.

Kinh Điển bình đẳng, Phật kinh chúng ta là đệ nhất, kinh Coran của bạn cũng là 
đệ nhất, Cựu Ước của Cơ Đốc giáo cũng là đệ nhất, không có đệ nhị. Không thể nói, ta 
thì đệ nhất còn các người đó đều không bằng như ta, vậy thì sai rồi. Vì sao vậy? Thế 
giới vốn dĩ chính là đa nguyên, việc này bạn phải khẳng định, không phải là đơn nguyên 
mà là đa nguyên. Bắt đầu xem từ đâu? Từ thân thể, thân thể đa nguyên. Thí dụ như nói, 
Phật giáo của ta là con mắt, mắt của ta là đệ nhất, Ki Tô giáo là lỗ tai, Hồi giáo là lỗ 
mũi, lỗ tai và lỗ mũi là đệ nhị thì không ổn, thì con người của bạn sẽ không bị bệnh hay 
sao? Có phải không? Ta chỉ có mắt, còn các cơ quan khác đều bị hư hết, thì bạn đi đến 
con đường chết. Khi người khác hỏi bạn, bạn nói con mắt của tôi đệ nhất, lỗ tai cũng đệ 
nhất, lỗ mũi cũng đệ nhất, mỗi thứ đều đệ nhất thì khỏe mạnh. Cái đạo lý này phải hiểu. 
Cách nói này của tôi, họ cũng có thể nghe hiểu được vì có đạo lý. Cho nên, tôi có thể 
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hòa thuận cùng ở chung với họ, thật giống như anh em chị em trong nhà vậy, thật không 
có phân biệt. Thời gian tôi ở đó không lâu, dân tộc Mã Lai ở đó, mãi đến hôm nay vẫn 
đánh một dấu hỏi đối với người Hoa, họ không tin tưởng, không tín nhiệm. Tôi đi đến 
nơi đó, thời gian ngắn như vậy, nhưng khi người Mã Lai nhắc đến họ liền nói, Pháp sư 
Tịnh Không là người tốt. Ngày lễ ngày tết đều tặng quà đến cho tôi tuy đều là người 
không quen.

Cho nên nói, chúng ta dùng tâm chân thành đối với người, dùng tâm bình đẳng đối 
với người, dùng tâm thanh tịnh đối với người, thì hồi báo của người là rất tốt. Tín đồ 
Hồi Giáo rất là đáng yêu, chúng ta đối tốt với họ một phần, thì họ sẽ hồi báo lại hai, ba 
phần. Không nên kết oán thù với người khác, nếu như có hiểu lầm thì chúng ta phải tìm 
hiểu. Khổng lão phu tử đã nói “phản cầu chư kỷ”, hiểu lầm do đâu mà ra, rốt cuộc do 
nguyên nhân gì? Ta trừ bỏ đi nguyên nhân thì hiểu lầm sẽ được hóa giải, đó mới là cách 
giải quyết vấn đề. Không nên nói là, tất cả đều là do người khác không tốt, ta thì tốt. 
Vậy thì không được rồi. Phàm hễ khi gặp phải vấn đề, chúng ta nhất định phải nghĩ lại 
xem lỗi lầm là do đâu, vấn đề này do đâu mà phát sanh, chính mình phải phản tỉnh 
nhiều, việc này là quan trọng. Cho nên giáo huấn của thánh hiền không nên xem thường. 
Cách nhìn của tôi đối với tất cả các tôn giáo là đều là một nhà, là một thần. Quan niệm 
lý luận này của tôi, họ có thể tiếp nhận, bởi vì vào thời xưa, xã hội bị đóng cửa, giao 
thông không thuận tiện, rất nhiều người đến già chết mà không hề qua lại, vậy thần 
muốn giáo hóa chúng sanh ở vào thời gian đó, ở một nơi nào đó thì các Ngài cần phải 
hiện ra một thân phận nào đó. Không như hiện tại, hiện tại hiện ra thân như vầy thì 
được, nhưng ở vào lúc đó hiện ra cái thân này thì không cách gì giáo hóa tất cả chúng 
sanh. Cho nên ở trong một quần tộc nào đó, thì họ nhất định hiện ra thân đó. Đây là nói 
lý. Khi mọi người ngồi lại nói chuyện với nhau thì họ nói lý mà, khi vừa nói ra thì họ 
liền hiểu rõ: “Cách nghĩ này nghĩ ra thật có đạo lý”.

Cho nên chúng ta đều là người một nhà, nơi nào có khó khăn, chúng ta lập tức tiếp 
ứng trợ giúp họ. Rất nhiều tôn giáo đều làm những việc từ thiện xã hội, đều làm được 
rất tốt, làm cô nhi viện, viện dưỡng lão, bệnh viện, xây trường học, chúng ta đều đến 
quyên góp. Có người mắng tôi: tiền mà tín đồ cúng cho ông, ông lại mang đem đi cho 
ngoại đạo. Tôi liền nói với họ là, tôi nói, đó là Thích Ca Mâu Ni Phật dạy cho tôi. Thích 
Ca Mâu Ni Phật dạy tôi thế nào? Thích Ca Mâu Ni Phật dạy tứ nhiếp pháp. Tứ nhiếp 
pháp là gì vậy? Tứ nhiếp pháp chính là pháp giao tế quan hệ giữa con người và con 
người, hiện tại gọi là pháp giao tế, đó là Thích Ca Mâu Ni Phật dạy cho chúng ta. làm 
thế nào để giao tế.

Giao tế có bốn phương pháp gồm:

- Thứ nhất chính là Bố Thí. Bố thí đó, nếu dùng lời hiện tại mà nói là “mời khách 
tặng quà”, cho nên bố thí này cùng với bố thí trong Lục độ là cách nói không giống 



14

nhau, bạn qua lại với người, việc đầu tiên bạn phải xây dựng cảm tình, là tặng quà bố 
thí.

- Thứ hai là ái ngữ. Ái ngữ là bạn chân thật quan tâm đến họ, chân thật có tâm yêu 
thương mà chăm sóc họ.

- Thứ ba là đồng sự. Hiện tại họ làm là những việc phúc lợi có lợi ích cho xã hội, 
chúng ta tùy hỉ, chúng ta tham dự, cùng làm với họ. Họ làm một cô nhi viện, chúng ta 
cũng phải làm, họ đã làm xong rồi, vậy chúng ta đến giúp họ. Cũng giống như nói, hiện 
tại làm kinh tế, ta gia nhập cổ đông, như Thiên Chúa giáo đến Châu Phi để giúp đỡ 
những người bệnh khổ, họ có một đòan trị liệu đi đến nơi đó, tôi nghe nói, tôi tặng năm 
vạn đồng cho phí thuốc men. Sau đó vị nữ tu nói với tôi, cô nói phương tiện đi lại ở nơi 
đó rất khó khăn, cô nói, Pháp sư! Ngài có thể tặng một xe cứu thương hay không? Tôi 
nói được, liền tặng cho họ một chiếc xe cứu thương. Chúng ta không cách gì đến được 
Phi Châu để làm những việc tốt này, họ đi làm ta tham dự cổ đông, vậy thì có gì không 
tốt đâu? Nói ra cũng có lý đó mà. Cho nên có một số người tâm lượng nhỏ hẹp phân 
biệt chấp trước, đó là tự tạo phiền não, không phải giải quyết vấn đề. Tôi không phân 
biệt chủng tộc, không phân biệt tôn giáo, một mực bình đẳng. Hy vọng mỗi một nhà tôn 
giáo, mỗi một truyền giáo sư đều có thể mở rộng tâm lượng cùng đồng hợp tác để mong 
cầu thế giới hòa bình, làm cho xã hội an định thế giới hòa bình.

Chúng ta phải biến điều này thành hiện thực. Cho nên sự kiện ngày 11 tháng 9 ở 
nước Mỹ là do xử lý không thỏa đáng. Sự việc xảy ra cũng sắp gần một tháng rồi, phải 
xử sự như thế nào? Nếu như việc này làm không được tốt sẽ dẫn đến oán thù của các 
quốc gia hồi giáo đối với Anh Mỹ. Đây là vấn đề to lớn. Đại chiến thế giới lần thứ ba 
sẽ rất có thể từ do đây mà phát khởi. Cho nên từ sự kiện này, người Mỹ phải nên cố 
gắng suy xét lại, tốn nhiều tiền như vậy để phát triển vũ khí cũng không ít gì, không 
bằng đem số tiền đó mang cứu giúp những nhân dân khổ nạn trên toàn thế giới. Nước 
Mỹ là người lãnh đạo thế giới, cho nên bao nhiêu năm nay tôi thường hay nói, hy vọng 
nước Mỹ không nên có cảnh sát, mà nên làm chúc thọ cho người già, ai mà không thích 
chúc thọ người già có phải không? Bạn làm cảnh sát, trẻ nhỏ thấy cảnh sát thì đều chạy 
mất, đều trốn đi, có phải không? Lúc trước, giảng kinh cũng thường hay nhắc đến, tôi 
rất cảm khái mà nói, tôi nói cuộc chiến của nước Mỹ ở Hàn Quốc tốn hết tám ức, tám 
ức đó nếu như là đem tặng cho Nam Bắc Hàn thì Nam Bắc Hàn đương nhiên nghe lời. 
Bạn đem nhiều quà tặng cho họ như vậy, bạn đối với họ tốt như vậy, thì mọi người làm 
sao không tôn kính bạn? Nhưng khi bạn đánh họ như vậy, tốn nhiều tiền đến như vậy, 
chỉ kết thêm óan thù, đến đời nào thì bạn mới có thể hóa giải hết?

Cuộc chiến tại Việt Nam hơn 20 năm, tốn hết hơn 80 ức, nếu như dùng 80 ức này 
cứu trợ cho Nam Bắc Việt, cứu trợ Campuchia thì người ở khu vực này sẽ biết ơn bạn. 
Bạn đối với người nên có ân huệ, không nên có oán cừu, cừu hận thì không thể nào kết 
thúc, nên bố thí ân huệ cho người khác thì mới giải quyết được vấn đề. Các vị từ nơi 
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công việc truyền bá văn hóa, đó là từ nơi giáo dục xã hội. Hiện tại giáo dục xã hội, thành 
thật mà nói, bạn xem thử truyền hình, báo chí, tạp chí, internet đều là hủy hoại thế giới. 
Hôm qua tôi giảng kinh cũng có nói đến, người nào có thể cứu vãn được thế giới này? 
Có hai hạng người, một là người lãnh đạo quốc gia, một người nữa chính là người môi 
giới truyền hình, phát thanh viên. Hai hạng người này có thể hủy diệt thế giới này, cũng 
có thể cứu vãn thế giới này.

Biên tập viên: Vì mỗi ngày phát thanh viên tiếp xúc với dân chúng?

HT: Đúng.

Biên tập viên: Không có ngày nào là không ảnh hưởng.

HT: Không sai.

Biên tập viên: Đây là sự ảnh hưởng thầm lặng?

HT: Không sai! Ảnh hưởng quá to quá lớn.

Biên tập viên: Chúng tôi là ký giả tin tức, đều cảm thấy trách nhiệm rất nặng. 
Một đọan văn chương nếu có sự sai lệch thì ảnh hưởng của nó sẽ không thể lường được. 
Cho nên tôi cảm thấy những người phát thanh viên vì thị trường, vì thăng tiến mà không 
từ một thủ đọan nào là tạo nghiệp rất nặng. Quan niệm này của họ thật sự là sai lầm. 
Nếu bạn đi con đường chánh đáng, thì đừng sợ không có thị trường, không chừng thị 
trường còn nhiều hơn, lớn hơn, họ không hề nghĩ đến vấn đề này. Tôi có cảm thọ này, 
vì tôi đã ở nước Mỹ một năm. Nước Mỹ rất lý thú, họ một mặt thì rất đề xướng các dân 
tộc cùng tồn tại, ngài xem qua chính sách di dân, họ thu hút được những người tốt nhất 
qua đó nên ở New York đều có người ở trên toàn thế giới, người tài hoa nhất đều có; 
Thế nhưng một mặt khác thì cũng có một số người luôn luôn không khuất phục. Giống 
như mấy phần tử khủng bố, họ sống ở nước Mỹ rất nhiều năm rồi, họ vẫn không thể 
hòa nhập được với xã hội đó, lòng oán hận đó vẫn luôn luôn duy trì, mất rất nhiều năm 
để lên kế họach làm thế nào để làm nổ hai tòa cao ốc đó. Cho nên tôi không hiểu tại vì 
sao nước Mỹ một mặt thì họ có loại chánh sách có thể dung nạp các dân tộc khác, thế 
nhưng mặt khác thì lại không thể tiêu trừ. Có một số người, trong lòng họ có oán hận 
nên cuối cùng tạo thành tai nạn này. Tôi cứ nghĩ mãi mà không nghĩ ra vấn đề này.

HT: Vấn đề này chính là khi vừa mở đầu đã nói, đó là vấn đề nhân quả. Sau đại 
thế chiến thứ hai, nước Mỹ với người trên toàn thế giới kết oán thù quá sâu. Họ phát 
động những chiến tranh này. Chiến tranh thì người vô cớ tử vong quá nhiều, những 
người tử vong này có thể đầu thai đến nước Mỹ. Họ đến nước Mỹ để làm gì? Báo thù, 
họ đến để báo oán. Bạn thử nghĩ xem, cho dù chính mình mạnh như thế nào chăng nữa, 
nhưng kẻ địch vào trong nhà của bạn, làm con cái của bạn, làm cháu chắt của bạn, thì 
bạn làm thế nào? Việc này người Trung Quốc chúng ta hiểu, nhưng người ngoại quốc 
không hiểu. Họ đầu thai vào trong nhà của bạn thì bạn phải làm sao? Cho nên triều nhà 
Thanh, có một câu chuyện ở trào nhà Thanh về họ Diệp Xích Na La. Nhà Thanh khi 
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mới dựng nước, thế lực mạnh mẽ, đã đem tiêu diệt hết tộc Diệp Xích Na La, tù trưởng 
của họ phát ra một lời đại nguyện: “dân tộc này của ta chỉ cần còn sót lại một người nữ, 
cũng phải báo thù”. Người nữ đó chính là Từ Hy Thái hậu. Cho nên Từ Hy Thái Hậu 
diệt trào Mãn Thanh này là để báo thù. Vận khí của nhà Thanh rất thạnh nên có thể có 
được hơn 200 năm. Khi vận khí của bạn thạnh thì họ không dám động đến bạn, đợi khi 
vận khí của bạn suy rồi thì họ đến, họ có thể đợi sau 200 năm mới đến để báo thù bạn. 
Lòng oán hận này thật rất dễ sợ. Người ngoại quốc họ không hiểu được đạo lý này. Hôm 
nay những phần tử khủng bố này của bạn là ai vậy? Đều là oan gia trái chủ của bạn, nhà 
Phật chúng ta gọi là oan gia trái chủ. Những phần tử khủng bố này vì sao họ không đến 
một quốc gia khác khu vực khác để khủng bố, vì sao họ đến chỗ của bạn? vì là oan gia 
trái chủ của bạn, vì họ không có oan gia trái chủ với người khác.


